

เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น



วุฒิสภาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดทำโครงการ “เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

การดำเนินโครงการฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ระยะ ระยะแรกให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ระบบการสืบค้นข้อมูล/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะที่ ๒ การสืบค้นข้อมูล/ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในตำบลของตนเอง แล้วจัดทำเป็นเอกสารรายงานนำเสนอ และระยะที่ ๓ การนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่คนในชุมชน ทั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๓๖ คน โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ จัดกิจกรรม



เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ระยะที่ ๓ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๙๐ คน ประกอบด้วย วุฒิสภาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หน่วยงานระดับท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมเริ่มด้วย นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดของโครงการฯ จากนั้น นายสถฐาน ธิรมนัส ประธานวุฒิสภาฯ จ.เพชรบุรี นำชมวีดิทัศน์เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและสรุปผลของโครงการฯ ต่อด้วย น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช. กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการดังกล่าวว่า “เป็นการจุดประกายให้เด็กและเยาวชนรู้จักประวัติศาสตร์ อารยธรรมพื้นถิ่น และรากเหง้าของ

ตนเอง ทำให้รักและภาคภูมิใจในบ้านเกิด และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิต หรือประกอบอาชีพได้ในอนาคต” หลังจากนั้น ตัวแทนเด็กและเยาวชนได้นำเสนอข้อมูลผลการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ นายชัยยะ อังกินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม และกล่าวปิดโครงการฯ

โครงการ “เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่ได้จัดขึ้นที่ตำบลถ้ำรงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่จะช่วยให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่น เห็นความสำคัญของชุมชน และช่วยสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน เกิดความรักและหวงแหนชุมชนของตัวเอง เห็นความสำคัญของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นนักสังเกต และนักสืบค้น รู้จักตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง ที่สำคัญเกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีให้อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
